



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๓๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ฉบับแรก	3,483,700.00	เพื่อจ่ายเป็น (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บ หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็น การประกอบติดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างออก แบบ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่ เป็นกลางดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ จำนวน 2,100,000 บาท (2) ค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ	เพื่อจ่ายเป็น (1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บ หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง เหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้เป็น การประกอบติดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่า จ้างออกแบบ ค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบันที่เป็นกลางดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการ ฯลฯ จำนวน 2,100,000 บาท (2) ค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

								และการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,383,700 บาท (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป , แผนงานบริหารงานทั่วไป , งานบริหารทั่วไป)	สารสนเทศและการสื่อสารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,383,700 บาท - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล หน้าที่ 344 รายการที่ 24 ของแผนฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป , แผนงานบริหารงานทั่วไป , งานบริหารทั่วไป)
แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริม กิจกรรม/ฝึก อบรม/สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การ บริหารส่วน จังหวัด บุคลากร ของหน่วยงานอื่น และพนักงาน ส่วนท้องถิ่นที่	ฉบับแรก	3,500,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริม กิจกรรม/ฝึกอบรม/สัมมนาหรือ ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด บุคลากรของหน่วยงาน อื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายใน การตกแต่งจัดสถานที่ ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริม กิจกรรม/ฝึกอบรม/สัมมนาหรือ ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัด ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด บุคลากร ของหน่วยงานอื่น และพนักงาน ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายใน การตกแต่งจัดสถานที่ ฯลฯ

					<p>เกี่ยวข้อง (สำนักงานเลขานุการฯ)</p>		<p>สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป , แผนงานบริหารงานทั่วไป , งานบริหารทั่วไป) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , <u>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</u> และที่มิกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 153 รายการที่ 7 ของแผนฯ</p>	<p>รายละเอียดตามโครงการของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป , แผนงานบริหารงานทั่วไป , งานบริหารทั่วไป) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , <u>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</u> และที่มิกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 153 รายการที่ 7 ของแผนฯ</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---

								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		ฉบับแรก	8,500,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะ ฯลฯ จำนวน 6,700,000 บาท</p> <p>(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักและสายนำสัญญาณคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,800,000 บาท</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หน้าที่ 344 รายการที่ 24 ของแผนฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป , แผนงานบริหารงานทั่วไป , งานบริหารทั่วไป)</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะ ฯลฯ จำนวน 6,700,000 บาท</p> <p>(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักและสายนำสัญญาณคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,800,000 บาท</p> <p>(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป , แผนงานบริหารงานทั่วไป , งานบริหารทั่วไป)</p>

แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึก อบรมสัมมนา พัฒนา ประสิทธิภาพครู บุคลากรทางการ ศึกษา และ เยาวชนในวัย เรียน	ฉบับแรก	7,136,200.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาประสิทธิภาพครู บุคลากร ทางการศึกษา และเยาวชนใน วัยเรียน เช่น ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่จัด งาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่ ฯลฯ ราย ละเอียดตามโครงการกองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ สังคม , แผนงานการศึกษา , งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา) - ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , <u>ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</u> และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาประสิทธิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และ เยาวชนในวัยเรียน เช่น ค่า วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า อาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายใน การตกแต่งและจัดสถานที่ ฯลฯ ราย ละเอียดตามโครงการกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและสังคม , แผน งานการศึกษา , งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับการศึกษา) - ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , <u>ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัด กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564</u> และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด
----------------	--------------------------------------	-------------	------------	---	---	---------	--------------	---	--

								- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม หน้าที่ 320 รายการที่ 1 ของแผนฯ	- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม หน้าที่ 320 รายการที่ 1 ของแผนฯ
แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียนเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนา คุณภาพชีวิตของ เยาวชนในวัย เรียน	ฉบับแรก	6,460,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเยาวชนในวัย เรียน เช่น ค่าการแสดง ค่า มหรสพ ค่าสถานที่จัดงาน ค่า ใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัด สถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ราย ละเอียดตามโครงการกองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ สังคม , แผนงานการศึกษา , งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเยาวชนในวัย เรียน เช่น ค่าการแสดง ค่า มหรสพ ค่าสถานที่จัดงาน ค่า ใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัด สถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ราย ละเอียดตามโครงการกองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ สังคม , แผนงานการศึกษา , งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา)
								- ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ	- ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัด

							<p><u>จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ</u></p> <p><u>การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด</u></p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 85 รายการที่ 2 ของแผนฯ</p>	<p><u>กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ</u></p> <p><u>การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 85 รายการที่ 2 ของแผนฯ</p>
แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ฉบับแรก	305,300.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน</p> <p>1. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ <u>เอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้</u> โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนสนิมคม เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 500 ตัว วัสดุเป็นเงิน 185,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน</p> <p>1. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ <u>เอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้</u> โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนสนิมคม เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 500 ตัว วัสดุเป็นเงิน 185,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม</p>

<p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 56 รายการที่ 45</p>	<p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 56 รายการที่ 45</p>
<p>2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องพยาบาลโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ฉากกั้น สำหรับห้องพยาบาล ขนาด 3 ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด ฯลฯ เป็นเงิน 18,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม</p>	<p>2. โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องพยาบาลโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ฉากกั้น สำหรับห้องพยาบาล ขนาด 3 ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด ฯลฯ เป็นเงิน 18,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม</p>
<p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 52 รายการที่ 43</p>	<p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 52 รายการที่ 43</p>
<p>3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องพยาบาลเพื่อเพิ่ม</p>	<p>3. โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องพยาบาลเพื่อเพิ่ม</p>

<p>ประสิทธิภาพในการรักษา พยาบาล โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ฉากกั้น ห้องพยาบาล 4 ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เซนติเมตร จำนวน 4 อัน ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท รายละเอียดตาม โครงการของโรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคม หน้า 111 รายการที่ 103</p> <p>4. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพห้องพยาบาล โรงเรียน บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์ อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน พ ดิชั่น ฉากกั้นห้อง ขนาด ไม่น้อยกว่า 100.00 x 5.50 x</p>	<p>ประสิทธิภาพในการรักษา พยาบาล โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ฉากกั้น ห้องพยาบาล 4 ตอน ความ ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เซนติเมตร จำนวน 4 อัน ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท รายละเอียดตาม โครงการของโรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคม หน้า 111 รายการที่ 103</p> <p>4. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพห้องพยาบาล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุ ราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน พาดิชั่น ฉากกั้นห้อง ขนาดไม่ น้อยกว่า 100.00 x 5.50 x 150.00 เซนติเมตร จำนวน 9</p>
--	---

<p>150.00 เซนติเมตร จำนวน 9 ชุด เป็นเงิน 42,300 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 132 รายการที่ 120</p>	<p>ชุด เป็นเงิน 42,300 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 132 รายการที่ 120</p>
<p>5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อจัดซื้อป้ายอภิลิขิตติดหน้าห้องเรียน จำนวน 40 ป้าย และป้ายหน้าอาคารเรียน จำนวน 8 ป้าย เป็นเงิน 44,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน</p>	<p>5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อจัดซื้อป้ายอภิลิขิตติดหน้าห้องเรียน จำนวน 40 ป้าย และป้ายหน้าอาคารเรียน จำนวน 8 ป้าย เป็นเงิน 44,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ</p>

								จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 34 รายการที่ 18 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานการศึกษา , งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	สังคม หน้า 34 รายการที่ 18 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานการศึกษา , งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		ฉบับแรก	15,471,470.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>1. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 15,092,500 บาท - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้าที่ 86 รายการที่ 3</p> <p>2. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ <u>เอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้</u> โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอนนทบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านครัว เช่น ผ้าคลุมโต๊ะพับสำเร็จรูปสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x 180.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 50 ชุด</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>1. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 15,092,500 บาท - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้าที่ 86 รายการที่ 3</p> <p>2. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ <u>เอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้</u> โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอนนทบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านครัว เช่น ผ้าคลุมโต๊ะพับสำเร็จรูปสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x 180.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท รายละเอียดตาม</p>

								<p>เป็นเงิน 60,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 56 รายการที่ 45</p> <p>3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องพยาบาลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการรักษา พยาบาล โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านครัว เช่น ด้ง แบบเหยียบสแตนเลส ฯลฯ เป็นเงิน 3,800 บาท รายละเอียดตามโครงการของ โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 111 รายการที่</p>	<p>โครงการของโรงเรียนท่าข้าม พิทยาคม - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคม หน้า 56 รายการที่ 45</p> <p>3. โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องพยาบาลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการรักษา พยาบาล โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านครัว เช่น ด้ง แบบเหยียบสแตนเลส ฯลฯ เป็นเงิน 3,800 บาท รายละเอียดตามโครงการของ โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริ ราษฎร์วิทยาคาร) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคม หน้า 111 รายการที่</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

<p>สังคม หน้า 111 รายการที่ 103</p> <p>4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องพยาบาล โรงเรียน บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ที่นอน , ผ้าปูที่นอน , หมอน และปลอกหมอน จำนวน 3 ชุด ฯลฯ เป็นเงินจำนวน 21,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 132 รายการที่ 120</p>	<p>103</p> <p>4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องพยาบาล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ที่นอน , ผ้าปูที่นอน , หมอน และปลอกหมอน จำนวน 3 ชุด ฯลฯ เป็นเงินจำนวน 21,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 132 รายการที่ 120</p> <p>5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประกอบอาหาร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า , แก้วชา , แก้วกาแฟ , ช้อนส้อม , ฯลฯ เป็นเงิน 206,700 บาท</p>
<p>5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประกอบอาหาร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน</p>	

<p>ครัว เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า , แก้วชา , แก้วกาแฟ , ซ้อนส้อม , ฯลฯ เป็นเงิน 206,700 บาท</p> <p>รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม</p> <p>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 142 รายการที่ 125</p> <p>6. โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาดหลุมอาหาร ทรงเหลี่ยม 4 ช่อง รวมฝาพลาสติก ขนาดเล็ก จำนวน 185 ชุด และขนาดใหญ่ จำนวน 300 ชุด รวมเป็นเงิน 87,470 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม</p>	<p>รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม</p> <p>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 142 รายการที่ 125</p> <p>6. โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาดหลุมอาหาร ทรงเหลี่ยม 4 ช่อง รวมฝาพลาสติก ขนาดเล็ก จำนวน 185 ชุด และขนาดใหญ่ จำนวน 300 ชุด รวมเป็นเงิน 87,470 บาท รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม</p> <p>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน</p>
--	---

								- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 26 รายการที่ 12 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 26 รายการที่ 12 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)	ฉบับแรก	2,225,000.00	รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เพื่อจัดรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาด 6 ล้อ ไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี พร้อมแอร์รถยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดโดยประหยัด เพื่อให้มีใช้พาหนะเดินทางสำหรับทำกิจกรรมนอกสถานที่	โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาด 6 ล้อ ไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี พร้อมแอร์รถยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คัน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด

							ของนักเรียน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานการศึกษา , งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม หน้า 119 รายการที่ 111	โดยประหยัด เพื่อให้มีใช้พาหนะเดินทางสำหรับทำกิจกรรมนอกสถานที่ของนักเรียน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานการศึกษา , งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม หน้า 119 รายการที่ 111	
แผนงานการศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเรือนพยาบาล โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	ฉบับแรก	4,090.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเรือนพยาบาล รายละเอียดประกอบด้วย (1) ตู้ทำน้ำเย็น ขนาดความจุ ไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,090 บาท (2) กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ทำน้ำเย็น ขนาดความจุ ไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,090 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ และมีความจำเป็น ต้องจัดซื้อ ตามราคาในท้อง

								<p>ขนาดไม่น้อยกว่า 2.80 ลิตร เป็นเงิน 820 บาท</p> <p>- ครุภัณฑ์ข้อ (1) - (2) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ และมี</p> <p>ความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาในท้องตลาดโดยประหยัด เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและครู รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหัวถนนวิทยามหาวิทยาลัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานการศึกษา , งานระดับมัธยมศึกษา)</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้า 69 รายการที่ 51)</p>	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรักกลุ่มผู้ด้อย	ฉบับแรก	800,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรักกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรักกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ</p>

				ลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ	โอกาสและบุคคล ที่ปฏิบัติงานด้าน สวัสดิการสังคม			บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ สังคม เช่น คำวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ราย ละเอียดตามโครงการกอง สวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและสังคม , แผน งานสังคมสงเคราะห์ , งาน สวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์) - ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คุณภาพ ชีวิตและสังคม หน้าที่ 97 รายการที่ 1 ของแผนฯ	บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ สังคม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย คำวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ราย ละเอียดตามโครงการกอง สวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและสังคม , แผน งานสังคมสงเคราะห์ , งาน สวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์) - ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ จัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	---

									คุณภาพชีวิตและสังคม หน้าที่ 97 รายการที่ 1 ของแผนฯ
แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง	ฉบับแรก	10,000,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม, แผนงานสังคมสงเคราะห์, งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 , ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มียาได้	คุณภาพชีวิตและสังคม หน้าที่ 97 รายการที่ 1 ของแผนฯ
									เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง อาทิ เช่น การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าไม้เท้า ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม, แผนงานสังคมสงเคราะห์, งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

								<p>น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้าที่ 98 รายการที่ 2 ของแผนฯ</p>	<p>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 , ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อ บังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้าที่ 98 รายการที่ 2 ของแผนฯ</p>
แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี	ฉบับแรก	2,000,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ กองสวัสดิการสังคม (ปรากฏใน</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี อาทิ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การประชุม การจัดงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ</p>

								<p>ด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานสังคมสงเคราะห์ , งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้าที่ 98 รายการที่ 3 ของแผนฯ</p>	<p>เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานสังคมสงเคราะห์ , งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้าที่ 98 รายการที่ 3 ของแผนฯ</p>
แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายสอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	โครงการสนับสนุนส่งเสริม	ฉบับแรก	2,000,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริม

	สงเคราะห์			ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ศักยภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี		ศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า อาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ กองสวัสดิการสังคม (ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานสังคมสงเคราะห์ , งาน สวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์) - ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คุณภาพ	เสริมศักยภาพผู้สูงอายุองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาทิ เช่น การฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การประชุม การ จัดงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ราย ละเอียดตามโครงการกอง สวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและสังคม , แผน งานสังคมสงเคราะห์ , งาน สวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์) - ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม กีฬา และการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
--	-----------	--	--	--	---	--	--	--

								ชีวิตและสังคม หน้าที่ 99 รายการที่ 4 ของแผนฯ	2566 - 2570) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม หน้าที่ 99 รายการที่ 4 ของแผนฯ
แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	อุดหนุนเรือนจำ กลางชลบุรี ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง สำหรับโครงการ ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ของเรือนจำกลาง ชลบุรี	ฉบับแรก	200,000.00	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ เรือนจำกลางชลบุรี จำนวน 200,000 บาท เป็นค่า ใช้จ่ายโครงการขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา อาชญากรรมของเรือนจำกลางชลบุรี และ مبلغประมาณสมทบ ของเรือนจำกลางชลบุรี จำนวน 8,000 บาท รายละเอียด ตามโครงการของเรือนจำกลาง ชลบุรี (ปรากฏในด้านบริการ ชุมชนและสังคม , แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน , งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกัน ปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ 144 รายการที่ 10 ของแผนฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ เรือนจำกลางชลบุรี จำนวน 200,000 บาท เป็นค่าใช้จ่าย โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมของเรือน จำกลางชลบุรี และ مبلغ ประมาณสมทบของเรือนจำ กลางชลบุรี จำนวน 20,000 บาท รายละเอียดตามโครงการ ของเรือนจำกลางชลบุรี (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ สังคม , แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน , งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกัน ปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ 144 รายการที่ 10 ของแผนฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบิลรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชบัญญัติจังหวัดชลบุรี (กองสวัสดิการสังคม)	ฉบับแรก	1,000,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชบัญญัติ จังหวัดชลบุรี เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 135 รายการที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชบัญญัติ จังหวัดชลบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด
---------------------------------	---	-------------	------------	---	---	---------	--------------	---	---

								ของแผนฯ	- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา เศรษฐกิจตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 135 รายการที่ 5 ของแผนฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ประชาคมท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)	ฉบับแรก	7,000,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ประชาคมท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านบริการชุมชน และสังคม , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนประชาคมท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

								- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 331 รายการที่ 11 ของแผนฯ)	จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 331 รายการที่ 11 ของแผนฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี (กองสวัสดิการสังคม)	ฉบับแรก	3,000,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านการบริการชุมชนและสังคม, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, งานส่งเสริมและ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ เชื่อมต่อระบบ ค่าจัดทำหนังสือ

								<p>สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ</p> <p>ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 134 รายการที่ 4 ของแผนฯ</p>	<p>เอกสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									เศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 134 รายการที่ 4 ของแผนฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี (กองสวัสดิการสังคม)	ฉบับแรก	2,000,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หน้าที่ 101	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี อาทิ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การประชุม การจัดงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และที่มีกฎหมาย

								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	ฉบับแรก	3,400,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จำนวน 4 คัน ๆ ละ 850,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,400,000 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วน ราชการ สำนักช่าง (ปรากฏ ในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา , งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา) - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 7467 ลงวัน ที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ จำนวน 4 คัน ๆ ละ 850,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,400,000 บาท - เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะส่วน ราชการ สำนักช่าง (ปรากฏ ในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา , งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา) - โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /ว 7467 ลง วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	ฉบับแรก	4,000,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมคุณวิทยากร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ</p> <p>กองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงานการเกษตร , งานส่งเสริมการเกษตร)</p> <p>- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม</p> <p>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุทางการเกษตร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงานการเกษตร , งานส่งเสริมการเกษตร)</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม</p> <p>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.</p>
----------------	---------------------	-------------	------------	--	---	---------	--------------	---	---

								หน้าที่ 329 รายการที่ 9 ของ แผนฯ	2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 329 รายการที่ 9 ของแผนฯ
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	---

								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		ฉบับแรก	2,000,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรตามโครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน รายละเอียดตามโครงการกongsวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงานการเกษตร , งานส่งเสริมการเกษตร) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 330 รายการที่ 10 ของแผนฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรในการดำเนินโครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเป็นค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน รายละเอียดตามโครงการกongsวัสดิการสังคม (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงานการเกษตร , งานส่งเสริมการเกษตร) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 330 รายการที่ 10 ของแผนฯ

แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ สำหรับโครงการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566	ฉบับแรก	600,000.00	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี จำนวน 600,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และ مبلغประมาณสมทบของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี จำนวน 60,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงานการเกษตร , งานส่งเสริมการเกษตร) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 336 รายการที่ 16 ของแผนฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี จำนวน 600,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และ مبلغประมาณสมทบของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี จำนวน 60,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงานการเกษตร , งานส่งเสริมการเกษตร) - <u>เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</u> - <u>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</u>
----------------	---------------------	---------------	-------------	-----------------------	---	---------	------------	--	--

								หน้าที่ 335 รายการที่ 15 ของแผนฯ	เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 335 รายการที่ 15 ของแผนฯ
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี สำหรับโครงการจัดงานชลบุรีแฟร์ ปี 2566	ฉบับแรก	1,500,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,500,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานชลบุรีแฟร์ ปี 2566 และ مبلغประมาณสมทบของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 150,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ, แผนงานการเกษตร, งานส่งเสริมการเกษตร)</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม</p> <p>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 332 รายการที่ 12 ของแผนฯ</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,500,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานชลบุรีแฟร์ ปี 2566 และ مبلغประมาณสมทบของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 50,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ, แผนงานการเกษตร, งานส่งเสริมการเกษตร)</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม</p> <p>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 332 รายการที่ 12 ของแผนฯ</p>

							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2566	ฉบับแรก	554,900.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 554,900 บาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2566 และ مبلغประมาณสมทบของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 50,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงานการเกษตร , งานส่งเสริมการเกษตร)</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม</p> <p>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565</p> <p>ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>หน้าที่ 333 รายการที่ 13 ของแผนฯ</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 554,900 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2566 และ مبلغประมาณสมทบของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 90,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงานการเกษตร , งานส่งเสริมการเกษตร)</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 1 รายการที่ 1 ของแผนฯ</p>

แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี สำหรับโครงการสนับสนุนจัดหน่วยให้บริการประชาชน ปี 2566	ฉบับแรก	90,000.00	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 90,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนจัดหน่วยให้บริการประชาชน ปี 2566 และมีงบประมาณสมทบของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 5,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงานการเกษตร , งานส่งเสริมการเกษตร) - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 334 รายการที่ 14 ของแผนฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 90,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนจัดหน่วยให้บริการประชาชน ปี 2566 และมีงบประมาณสมทบของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จำนวน 5,000 บาท รายละเอียดตามโครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี (ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ , แผนงานการเกษตร , งานส่งเสริมการเกษตร) - <u>เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด</u> - <u>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม</u> เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 334 รายการที่ 14 ของแผนฯ
----------------	---------------------	---------------	-------------	-----------------------	--	---------	-----------	---	---

1. หัวหน้าหน่วยงาน 1.1 สำนักงานเลขานุการ อบจ. (เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง)
เนื่องจาก ตรวจสอบแล้วพบว่าการพิมพ์ผิดพลาดในข้อบัญญัติฯ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริง
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 28

(ลงชื่อ)
(นางสาวปัทมา สีนุฑาคนัน))
ตำแหน่ง
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 1.2 กองการศึกษา (เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง)
ข้อบัญญัติฯ หน้า 577 และ หน้า 580 เนื่องจาก โครงการพิมพ์คำว่า "เอนก" ผิด ขอแก้ไขเป็น "อเนก" เพื่อให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ข้อบัญญัติฯ หน้า 628 เนื่องจาก กองการศึกษา ได้รับการประสานจาก กองพัสดุ ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและระบุจำนวนคัน ที่จะจัดซื้อ/จัดจ้างให้ชัดเจน
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 28

(ลงชื่อ)
(นางกาญจน์ลิตา บุญถนอม)
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 1.3 กองสวัสดิการสังคม (เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง)
เนื่องจาก กองสวัสดิการสังคมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีรายละเอียดโครงการที่มีความคลาดเคลื่อนจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
และข้อบัญญัติฯ หน้า 1018 เนื่องจาก กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการตามตัวชี้วัด)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 90,000 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในส่วนของงบประมาณสมทบ
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 28

(ลงชื่อ)
(นางสาวเพ็ญแข ไพรอนันต์)
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- 1.4 กองยุทธศาสตร์ (เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง)
เนื่องจาก ตรวจสอบแล้วพบว่าการพิมพ์ผิดพลาดในข้อบัญญัติฯ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริง
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 28

(ลงชื่อ)
(นางสาวเพ็ญประภา สำเภาแก้ว)
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น เห็นชอบ

(ลงชื่อ) สุเมธ
(น.ส.สุภาวดี อุดมเดชศิษยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2565

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น อนุมัติ
เห็นชอบ

(ลงชื่อ) อรรณี
(นางอรรณี บัณฑิตยานุรักษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 29 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2565

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติ

ความเห็น อนุมัติ

(ลงชื่อ) เรวัต
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)

โฆษณงองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

วันที่ นายกองดี เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2566

- 4 ม.ค. 2566

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม.....ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หรือผู้มีอำนาจ ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ตามหนังสือ..... (ถ้ามี)